

# Chuẩn Bị Cho Bài 20

# Tại Gia Đình

## Chọn Những Việc Làm Tại Nhà

### Xin cứu chúng con cho khỏi sự dữ

Bậc cha mẹ có nhiều lo lắng trong khi dạy dỗ con cái. Cho dù cha mẹ có theo dõi con cái mấy đi nữa, nhưng họ không thể lúc nào cũng có mặt để bảo vệ hoặc dẫn dắt con cái trong những hoàn cảnh khó khăn. Đối với cha mẹ Công giáo, cầu nguyện là một cách an ủi và nâng đỡ lớn lao. Chúng ta tin rằng Chúa muốn những gì tốt đẹp nhất cho chúng ta. Sự giúp đỡ của Chúa đến với chúng ta qua cầu nguyện.



### Bàn cầu nguyện

Định một chỗ trong nhà để cả gia đình có thể cầu nguyện tuần này. Nếu quý vị có một tấm bìa viết kinh nguyện hoặc tượng ảnh thì hãy trưng lên. Thêm vào những đồ đạo ấy, quý vị có thể đặt một tấm hình gia đình ở trên bàn cầu nguyện. Mỗi người trong nhà cũng có thể để một ý chỉ xin cầu nguyện ở trên bàn nữa.

### Cầu nguyện và hoạt động cho hòa bình

Mỗi ngày trước bữa ăn hãy đọc một lời cầu nguyện cho hòa bình. Đang khi ăn, hãy thảo luận về những cách thức gia đình quý vị có thể cố gắng cho hòa bình ngay trong nhà quý vị.

### Thăm dò về cầu nguyện

Trong tuần này, mỗi người trong nhà được khuyến khích hãy đi hỏi ít nhất một người ngoài gia đình về việc cầu nguyện. Câu hỏi quý vị nêu lên có thể như: Ông/bà/anh/chị có cầu nguyện không? Cầu nguyện thường xuyên thế nào? Có nhận thấy cầu nguyện giúp đỡ mình không? Rồi báo cáo lại kết quả cuộc thăm dò với gia đình và chia sẻ những gì mình học hỏi được.





## Ngày Chúa Nhật

Trước khi chúc bình an trong Thánh lễ, hãy lắng nghe những lời Chúa Giê-su nói về bình an và hiệp nhất.

## Trong Tuần

Thầy giáo, cô giáo, những nhân viên sở xã hội và các linh mục là những người xây dựng hòa bình vì họ hoạt động cho công lý. Ai là những người xây dựng hòa bình trong cộng đồng quý vị?

## Thăm gia trang của chúng ta



[www.blestarewe.com](http://www.blestarewe.com)



## Gia sản của chúng ta trong truyền thông

Là vị lãnh đạo của một trong những giáo phận lớn nhất tại Hoa-kỳ, Đức Hồng y Joseph Bernadin cũng là người lãnh đạo trong những cuộc tranh luận công khai về kinh tế và võ khí hạch nhân. Lập trường "đạo đức nhất quán về sự sống" của ngài đã giúp định nghĩa vấn đề ủng hộ sự sống con người là một giáo huấn chủ yếu của Giáo Hội. Vào cuối đời, Đức Hồng y Bernadin phải đối phó với bệnh ung thư vào thời kỳ chót và ngài đã chia sẻ những suy tư của ngài về sự chết, qua những cuộc phỏng vấn và cuốn sách của ngài, nhan đề là *The Gift of Peace* (Ổn bình an). Cuốn phim tài liệu *Bernardin* kể lại đời sống và sự nghiệp của Đức Hồng y Bernadin. Cuốn phim xuất hiện đầu tiên trên đài PBS.



## Hướng dẫn luân lý cho đời sống hằng ngày

*Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.*

*Mát-thêu 28:20*



Khi đọc kinh Lạy Cha, chúng ta xin Chúa cứu chúng ta cho khỏi sự dữ, vì chúng ta biết rằng nếu Chúa không giúp đỡ, chúng ta sẽ bị những sự dữ của thế gian khuất phục. Bình an của Chúa có thể khó tìm thấy qua nhiều khó khăn và cám dỗ gia đình phải đối phó. Chúng ta có lời hứa của Chúa Giê-su hứa ở với chúng ta cho đến tận thế. Gia đình có thể sống với lòng tin tưởng vì biết rằng bình an của Chúa sẽ ở với họ.